

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

BDMS – ใจจดใจจ่ออยู่ที่ “Trend”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ก็น่าจะไม่ต้องแปลความหมาย หรือ บอกว่า Trend หรือแนวโน้ม

คืออะไร หรือ ใช้อย่างไรกันหอรอกนะครับ หลายๆ ท่านทราบกันดีอยู่แล้ว แม้ว่า เครื่องมือที่ใช้อ่านTrend นี้ จะมีมากกว่าหนึ่งเครื่องมือก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ น่าจะให้คำตอบใกล้เคียงกัน หรือ เป็นทิศทาง เดียวกันนั้นแหละครับ... แต่ปัญหาที่อาจจะมียู่บ้างในแต่ละเครื่องมือ อย่าง Trend Line ก็อาจจะ มี Error ได้ หรือ การหลุดหลอก หรือ ผ่านหลอก ส่วนเครื่องมือแนวโน้มอย่าง MA. ก็อาจจะมียู่ที่ว่า ชื้อขาย เข้าไปบ้าง เรียกว่า ไม่ได้ซื้อได้ดั่งที่สุด และไม่ได้ ขายแพงที่สุด เป็นต้น... แต่เชื่อได้เลยว่า ทั้งหมดทั้งมวล หากเล่นตาม หรือทำตามเครื่องมือทางเทคนิคแล้ว โอกาสเจ็บตัวจะมีน้อยกว่า หรือ เจ็บตัวก็ไม่มีมาก แต่เวลากำไรก็เยอะแยะ ถ้ารู้จัก Run Trend เป็น... แต่ก็อีกนั่นแหละครับ อารมณ์ของคน เวลาเห็นอะไรที่ขัดใจ หรือไม่ใช่อะไรที่คิด ก็จะมีเรื่องของการคิดเข้าข้างตัวเองเข้ามาแอบแฝง รวมไปถึงอารมณ์แบบทำใจไม่ได้ เข้ามาร่วมด้วยเสมอเนะ ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง หลายๆ ครั้ง จะมีคำว่า “ไม่หอรอกน่าาาา” เข้ามาในหัว นี่แหละ เข้าข้างตัวเอง หรือ คิดผินทางของเทคนิค... แต่ถ้าโชคดี มันเป็นไปอย่างที่คิดเข้าข้างตัวเองได้ละก็ แปลว่า เราอาจจะอ่านภาพใน เรื่องของเทคนิคผิดมาก่อนหน้านั้นก็ได้เนะ... เอาละสิ เหนือเมฆกล่าวมาแบบนี้ แล้วจะต้องเอาเรื่องไหนดีละ เปล่าครับ ไม่ได้ตั้งใจให้ไขว่ไขว่อะไรเลย เรื่องหลักๆ ก็ยังเป็นเรื่อง Trendและ Price Pattern ซึ่งจะหนักหนอย ก็ตรงที่ Trend มันอาจจะมียหลายเครื่องมือ ก็เท่านั้น... ก็ลองดูนะครับ ตอนนี้อยู่ ตลาด กับTrend Line เป็นยังไง

ดูตามเกม... ระยะนี้ ใครๆ ก็ต่างบอกว่า ถ้าจะซื้อหุ้น หรือ ขายตัวอื่นๆ แล้วเข้าตัวไหนดี

จะเห็นว่าเกมที่จะเปลี่ยน ก็หาหลุมหลบภัยไปที่หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกันนี้แหละหนึ่งกลุ่มละ ก็ดูที่เทรนด์ดี ๆ

แนวรับ : ... 24.3-24.0 ราคา นี้ ยังถือว่าน่าสะสมได้อยู่

เป้าหมาย : ... 26.0-27.0 คาดหวังได้ (ยาว ๆ สู้ 36.0)

Price Chart...(BDMS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BDMS... บางท่านว่า ก็แค่สถานการณ์ ในตอนนั้นหรือเปล่า ที่จะเล่นได้ หากอะไรเข้าสู่ปกติ ก็คง กลับไปซื้อกลุ่มอื่น กลุ่มนี้อาจจะมาแค่ระยะสั้น...บางที เราๆ ท่านๆ อาจจะลืมกันไปก็ได้นะครับ การมองกราฟ จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นได้อีกเลย เอาแค่ว่า ถ้าหุ้นจะขึ้น เคย มีไหมที่เราจะได้อะไรดี ๆ ก่อน หรือเวลาที่หุ้นลงแรงๆ เรายหาเรื่องร้ายๆ ไม่เจอเลย พอลงมาถึงระยะแล้วนั้น ถึงจะได้อะไรรู้ๆ หรือ ไม่ก็ขึ้นไปสูงสุดแล้ว ถึงจะได้ ยินข่าวว่ามีดีอะไร... เอาเป็นว่า ตอนนี้อยู่ หุ้น BDMS จะดี มากหรือน้อยแค่ไหนในอนาคต ก็อย่าไปคาดเดา แค่อู วารูปแบบทางเทคนิค ยาวๆ มีโอกาสไปได้ถึงระดับ 36 ก็อย่ารีบไปหว่า อะไรจะทำไมให้เกินพื้นฐานที่ไว้ตอนนี้อยู่